



## สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

### ๑. รัฐจัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เกษตรแปลงใหญ่ โปสต์ ทูเดย์ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กำลังเร่งเดินหน้าจัดทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ให้เดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรร่วมกันผลิต แปรรูป และร่วมมือกับภาคเอกชนในการตลาดรับซื้อสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายว่าในทุกจังหวัดจะต้องมี ๑ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือถึงมาตรการจูงใจเพื่อให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันผลิต

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันได้เตรียมทำเกษตรแปลงใหญ่ไว้ประมาณ ๒๒๘ แห่ง กระจายทั่วประเทศ แต่ในส่วนของโครงการ ๑ จังหวัด ๑ แปลงใหญ่นั้น จะมีการบริหารอย่างเป็นระบบตามรูปแบบจะมีผู้จัดการแปลง มีการทำบัญชีค่าใช้จ่าย และดึงเอกชนเข้ามาดูว่าสินค้าที่ผลิตจะมีตลาดรองรับแน่นอน ทั้งพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์



วันที่ 3 มีนาคม 2559

หัวข้อข่าว รัฐจัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เกษตรแปลงใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - "ฉัตรชัย" เดินหน้าสร้างเกษตรแปลงใหญ่ 1 จังหวัด 1 แปลง เผยรัฐสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กำลังเร่งเดินหน้าจัดทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ให้เดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรร่วมกันผลิต แปรรูป และร่วมมือกับภาคเอกชนในการหาตลาดรับซื้อสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายว่าในทุกจังหวัดจะต้องมี 1 การเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือถึงมาตรการจูงใจเพื่อให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันผลิต

รมว.เกษตรฯ ระบุว่า อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันทำเกษตรแปลงใหญ่ รัฐบาลจะต้องมีมาตรการจูงใจ อาจจะเป็นการให้เงินกู้กับกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันผลิตในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น ดอกเบี้ย 0.01% หรือปลอดดอกเบี้ย และกำหนดเวลาการชำระคืน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็นในแต่ละแปลง

"ได้เสนอแนวคิดนี้ไปกับท่านนายกฯ แล้วว่า ต้องเสนอของงบประมาณจากรัฐบาล เมื่อพื้นที่ไหนรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ได้แล้ว กลุ่มเกษตรกรก็ต้องเสนอแผนมาว่า ถ้าทำแปลงใหญ่ข้าว 2,000 ไร่ อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง แล้วต้องใช้เงินเท่าไร อาจออกมาว่าใน 2,000 ไร่ ต้องกู้ 5 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทก็ได้ แล้วแต่ประเภท แล้วแต่ขนาด ภาครัฐก็เข้าไปดูว่าควรมีอะไรบ้าง ไม่ได้เป็นการให้เปล่า แต่อุปกรณ์เหล่านั้นจะเป็นของเกษตรกรเมื่อได้ผลกำไรคืนต้องชำระคืนรัฐภายในระยะเวลาที่ปี" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

"ในเดือน พ.ค. จะเดินหน้าโครงการเต็มรูปแบบ เพราะเข้าสู่ฤดูการผลิต ขณะนี้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเตรียมความพร้อมเกษตรกร ซึ่งถ้าทำได้อนาคตไทยเราจะสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ เพราะเกษตรกรทำคนเดียวจะมีต้นทุนสูงสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ แต่หากร่วมกันผลิตจะลดได้ทั้งต้นทุนวัตถุดิบหรือเครื่องจักร ที่สามารถจะเชื่อมโยงกับโครงการของกระทรวงมหาดไทยได้" รมว.เกษตรฯ กล่าว

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันได้เตรียมทำเกษตรแปลงใหญ่ไว้ประมาณ 228 แห่ง กระจายทั่วประเทศ แต่ในส่วนของโครงการ 1 จังหวัด 1 แปลงใหญ่นั้น จะมีการบริหารอย่างเป็นระบบตามรูปแบบจะมีผู้จัดการแปลง มีการทำบัญชีค่าใช้จ่าย และดึงเอกชนเข้ามาดูว่าสินค้าที่ผลิตจะมีตลาดรองรับแน่นอน ทั้งพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์